
                 เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการ 
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  ได้มีการประชุม ครั้งที่  
๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี  
นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการเป็นประธานการประชุม และมีประเด็น
พิจารณาส าคัญ ดังนี้ 
 พิจารณาสรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังน้ี 

 คณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาเรื่อง 
“การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” โดยเชิญ นางนิชา  หิรัญบูรณะ ธุวธรรม  
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร อดีตคณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความ
ปรองดอง และในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง มาให้ข้อมูล 
ต่อที่ประชุม และได้มีข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้ 

๑)  ควรน ารายงานฉบับสมบูรณ์ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ 
และค้นหาความจริ งเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ  (คอป.) ในส่วนที่  ๕ ข้อเสนอแนะ  
และข้อเสนอแนะของรายงานคณะกรรมการศึกษาแนวทางสร้ างความปรองดอง  
สภาปฏิรูปแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อนและผลักดันเรื่องการสร้างความปรองดอง 
เนื่องจากข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และได้มีการ
พิจารณาศึกษามาอย่างรอบด้านส าหรับกลุ่มบุคคลที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 
ทางการเมืองทุกฝ่าย 
   ๒) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ควรด าเนินการควบคู่ไปกับ  
คณะกรรมการยุทธศาสตรช์าต ิและคณะกรรมการปฏิรูประเทศ เนื่องจากภารกิจหลักของคณะกรรมการ ป.ย.ป. คือ เพื่อขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
               คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาแนวทางเพ่ือขับเคลื่อนเรื่อง “การสร้างความปรองดอง 
และสมานฉันท์” ดังนี้ (๑) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ไดร้ับผลกระทบจากเหตกุารณ์
ทางการเมืองที่มีต่อเรื่องดังกล่าว (๒) ร่วมขับเคลื่อนกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
อย่างเป็นรูปธรรม (๓) จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาสรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ และ
เสนอไปยังรัฐบาลตามกระบวนการของวุฒิสภา เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 

โดยแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เพ่ือให้เกิดกลไกที่เป็นที่
ยอมรับของสังคม มีความเหมาะสม ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับผู้ปฏิบัติ และมีกรอบการท างานหรือพิมพ์เขียวชัดเจน ที่ได้จาก
การสรุปของทุกผลการพิจารณาศึกษา เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวต่อไปได้ 
 

 
 
 
 

คณะกรรมาธกิารสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา 

ฉบับท่ี ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

เอกสารข่าว 



 
- ๒ - 

 
 คณะอนุกรรมาธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ  

ได้น าเสนอความคืบหน้าการจัดสัมมนา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ 
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๒ ชั้น ๒๗  
อาคารสุขประพฤติ  
              การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเวทีในการรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติฯ และเพ่ือรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาศึกษาและผลักดันให้มีการพัฒนากฎหมาย นโยบาย และมาตรการเพ่ือการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การสื่อสารของรัฐ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะให้เกิดผล  

 อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสัมมนาดังกล่าวได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มนักวิชาชีพสื่อมวลชน กลุ่มนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และกลุ่มผู้บริโภค  

 

 คณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว มาให้ข้อมูล  
ต่อที่ประชุม โดยหน่วยงานดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวที่ส่งผล
กระทบต่อผู้บริโภคหลายประการ เช่น การก าหนดหลักเกณฑ์ หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกจาก 
การประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัย ให้ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อื่น และให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
มีหน้าที่แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับการใช้ประโยชน์ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนเกินสมควร  
เป็นต้น  
 คณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานดังกล่าวน าไปพิจารณาปรับใช้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เช่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว  
เป็นต้น และหน่วยงานดังกล่าวรับที่จะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการไปเสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อพิจารณาต่อไป 

ส าหรับเรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว คณะกรรมาธิการ  
มีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรที่จะต้องท าความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ การด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวโดยเร็ว รวมทั้งเห็นว่าควรต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่มีความชัดเจน เหมาะสม  
และมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
 

นางนันทิดา วัลลา  แก้วสปีลาด นิติกรปฏิบัตกิาร/ข่าว 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ 


